

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
GIÁO XỨ HÀ ÚC

Giáo Xứ Hà Úc, Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2017,

Trọng kính Cha, kính thưa Anh Chị em,

Được sự giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục TGP. Huế và Cha Quản Nhiệm La Vang, Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Cựu Quản Xứ Hà Úc, Hội Đồng Giáo Xứ và con kính gửi đến Cha và Anh Chị em lời chào thân ái trong Chúa Giêsu và Mẹ La Vang cùng những tâm tình sau đây.

Kính thưa Cha cùng Anh Chị em,

Cho con được giới thiệu, con là Linh mục Minh Anh, Quản Xứ Hà Úc, một Giáo Xứ nghèo ven biển miền Trung; tại đây, con được sai về chăm sóc đã gần hai năm. Tuy ở xứ, nhưng mỗi tuần con lên Huế dạy các thầy Đại Chủng Viện môn Dịch Thuật tiếng Anh và môn Nhạc. Con chuyên dịch thuật và đảm trách Ủy Ban Thánh Nhạc Giáo Phận. Bên cạnh đó, con còn được các trang webs công giáo mời làm cộng tác viên.

Hà Úc cách thành phố Huế hơn 30km về phía Nam, có gần 4,000 giáo dân, trong đó, 800 em đang học Giáo Lý. Đa số các gia đình rất nghèo, sống bằng nghề thợ nề và thợ mộc, thu nhập bấp bênh mà phần lớn phải đi làm xa tận Campuchia, Lào, nay đã bị đuổi về, phải thất nghiệp; một số khác, làm nghề biển thì đã nghỉ một năm nay kể từ khi biển miền Trung ô nhiễm do sự cố Formosa; phần lớn giới trẻ phải bỏ học, rời quê vào Nam làm thuê đủ mọi ngành nghề.

Mỗi Chúa Nhật, chúng con có 3 Thánh Lễ và 25 lớp Giáo Lý; ngày thường, có 2 Thánh Lễ sáng và chiều. Nhà thờ tuy quá nhỏ so với lượng giáo dân; thế nhưng, đó không phải là ưu tư số một của chúng con. Điều chúng con băn khoăn nhất, chính là nơi học Giáo Lý cho các em. Với sĩ số 800 em, nhưng chúng con chỉ có 4 phòng. Thế nên, các em phải học Giáo Lý trong nhà thờ, dọc những hành lang nhà thờ và phần lớn các lớp phải học ở ngoài trời; một số lớp nhỏ, được gửi sang Nhà Trẻ của các Soeurs nhưng cũng không đủ chỗ. Thật đáng thương cho các em vào những ngày trời mưa (xin Cha và Anh Chị em vui lòng xem những hình ảnh kèm theo).

Vừa qua, Giáo Xứ chúng con hân hạnh đón tiếp vị Đại Diện Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Việt Nam, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, với sự động viên của ngài cũng như sự khích lệ của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận và Cha Quản Nhiệm La Vang, Cựu Quản Xứ Hà Úc, chúng con mạnh dạn tiến hành dự án xây một Nhà Mục Vụ với hy vọng Quý Nhà Hảo Tâm sẽ giúp sức.

Là một Giáo Xứ trung tâm của Hạt, cho nên, ngoài nhu cầu cấp bách cho 25 lớp Giáo Lý, Hà Úc chúng con còn cần phòng ốc để hàng tuần đón tiếp các học viên về dự các Khóa Huấn Luyện Thường Xuyên của Hạt như 124 Giảng Viên Giáo Lý, 136 Giới Trẻ, 45 Huynh Trưởng, 228 Legio Mariae và 420 Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài ra, Giáo Xứ còn cần chỗ sinh hoạt cho giới Cha Mẹ Gia Đình, Phạt Tạ Thánh Tâm, Gia Đình Trẻ và Lòng Thương Xót.

Đề án Nhà Mục Vụ dự trù 25 phòng, một hội trường với diện tích toàn bộ là 2,986 m² trong một khối nhà chữ “L” hai tầng (xin xem bản vẽ). Đây là một công việc quá lớn lao đối với chúng con, chúng con chỉ biết phó thác cho sự quan phòng của Chúa và Mẹ La Vang. Giáo dân trong xứ sẽ tự nguyện góp công góp của và sức lao động nhiều ngàn nào có thể.

Vậy hôm nay, với sự giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận và Cha Quản Nhiệm La Vang, chúng con kính gửi đến Cha và Anh Chị em lá thư này, xin Cha và Anh Chị em thương mở lòng, rộng tay góp sức cho ước nguyện của chúng con được sớm thành sự hầu các em trong Giáo Xứ được sớm ổn định học hành, được củng cố đức tin và đời sống đạo trước viễn cảnh các em sẽ rời xa quê trong một tương lai rất gần để tìm kế sinh nhai; đồng thời, Giáo Hạt có cơ sở để đào tạo tông đồ giáo dân từ các Hội Đoàn hàng tuần, hàng tháng nhằm nâng cao hiệu quả công cuộc truyền giáo.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng không thua lòng quảng đại của một ai và Đức Mẹ La Vang trả công bội hậu với muôn vàn ơn phước, sức khỏe và bình an của Người cho Cha và Anh Chị em với những đầu đã dấn đã lắc. Hội Đồng Giáo Xứ và con xin chân thành cảm ơn.

Kính thư,



Lm. Đaminh Phan Văn Anh, Quản Xứ Hà Úc.



Giuse Trần Khương, Chủ Tịch HĐGX

Giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục



Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Giới thiệu của Cha Quản Nhiệm La Vang



Lm. Giacôbê Lê Sĩ Hiền

PS. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Lm. PHAN VĂN ANH

Nhà Thờ Hà Úc, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0916.442.410

Email: minhhanhhue06@gmail.com

Ngân Hàng: VIETCOMBANK, Add: 78 HUNG VUONG, Hue, Vietnam

Tên tài khoản: PHAN VAN ANH, Add: 69 Phan Dinh Phung Hue, Vietnam

Số tài khoản: VND: 016.100.034.5373

USD: 016.137.013.0402

Swift Code: B F T V V N V X 016



OUTDOOR CATECHISM CLASSES
OF HA UC PARISH.



OUTDOOR CATECHISM CLASSES
OF HA UC PARISH.





**“WELCOME THE MOST REVEREND,
ARCHBISHOP LEOPOLDO GIRELLI,
PONTIFICAL REPRESENTATIVE
FOR VIETNAM TO HA UC”**

